

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN VẠN GIÃ**

Số: 428/UBND

V/v Quy hoạch bãi tập kết chất thải rắn,
vật liệu xây dựng rên địa bàn huyện.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vạn Giã, ngày 18 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:

- UBND huyện Vạn Ninh;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh.

Trong những năm gần đây được sự quan tâm của UBND huyện Vạn Ninh, sự phối của các Phòng ban chuyên môn của Huyện, công ty CP Công trình Đô thị huyện Vạn Ninh trong công tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Vạn Giã cơ bản thực hiện tốt đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện cả về mặt vật chất lẫn tinh thần do đó nhu cầu về xây dựng nhà ở ngày càng tăng cao; bên cạnh đó thị trấn Vạn Giã đang trong giai đoạn chỉnh trang đô thị, đầu tư sửa chữa và mở rộng nâng cấp một số tuyến đường đã phát sinh một khối lượng lớn chất thải rắn và vật liệu xây dựng thải ra từ việc xây dựng nhà cửa, xây dựng công trình, chặt hạ cây xanh, bàn ghế cũ... của người dân chưa có địa điểm tập kết dẫn đến việc người dân tập kết không đúng nơi quy định tại một số khu vực công cộng như: khu vực đường 14/8; khu vực cầu Huyện, bên hông cầu vượt, khu vực Đình Tân Mỹ, gần cầu Hiền Lương, khu vực ruộng Chùa... Tình trạng này trong những năm qua mặc dù chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đã quan tâm tuyên truyền vận động, đặt các bản cấm đổ rác, kiểm tra xử lý và cân đối nguồn kinh phí để tổ chức thu gom nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời, không thể xử lý triệt để.

Mặc khác, Công ty CP Công trình Đô thị Vạn Ninh chỉ thu gom rác thải sinh hoạt theo đúng hợp đồng thu gom đã được ký kết giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Công ty CP Công trình Đô thị Vạn Ninh và điểm tập kết rác tại Dốc Ké xã Vạn Thắng cũng chỉ phục vụ cho việc xử lý rác thải sinh hoạt được thu gom từ Công ty CP Công trình Đô thị Vạn Ninh dẫn đến việc khối lượng lớn chất thải rắn và vật liệu xây dựng thải ra còn tồn đọng gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Do vậy, việc quy hoạch hoặc bố trí bãi tập kết chất thải rắn và vật liệu xây dựng trong thời gian đến trên địa bàn huyện Vạn Ninh là hết sức cần thiết để người dân có nơi tập kết rác, tránh tình trạng đổ rác bừa bãi, không đúng nơi quy định qua đó giải quyết được việc gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị góp phần xây dựng thị trấn Vạn Giã trở thành đô thị loại 4 trong tương lai.

Vậy UBND thị trấn Vạn Giã kính đề nghị UBND huyện Vạn Ninh,
Phòng tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên; (VBĐT)
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Trường